

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT-CCKL

Thanh Hóa, ngày tháng 9 năm 2023

V/v đặt bẫy ảnh tìm kiếm Rùa
Hoàn Kiếm tại huyện Yên Định,
tỉnh Thanh Hoá.

Kính gửi: Trung tâm Công nghệ và Bảo tồn thiên nhiên.

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 08/CV-TTCN ngày 21/9/2023 của Trung tâm Công nghệ và Bảo tồn thiên nhiên (TTCN) thuộc Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam về việc xin phép đặt bẫy ảnh. Sau khi xem xét đề nghị của TTCN và trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

Rùa Hoàn Kiếm - Giải sin-hoe (*Rafetus swinhoei*) là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm IB theo Danh mục tại Phụ lục I, Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ, là loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định tại Nghị định số 64/2019/NĐ-CP ngày 16/7/2019 của Chính phủ; đồng thời thuộc Phụ lục I, Công ước CITES; theo phân hạng của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế (IUCN), Giải sin-hoe được xếp hạng trong nhóm cực kỳ nguy cấp (CR), do số lượng cá thể còn rất ít trên phạm vi toàn thế giới, do vậy loài này đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng rất cao ngoài tự nhiên. Việc tìm kiếm, phát hiện sự phân bố của các cá thể Giải sin-hoe (Rùa Hoàn Kiếm) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác nghiên cứu khoa học, bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học nói chung, bảo tồn nguồn gen các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ nói riêng.

Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa thống nhất việc triển khai các nội dung, hoạt động của chương trình khảo sát và tìm kiếm các cá thể Rùa Hoàn Kiếm bằng phương pháp đặt bẫy ảnh tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa với các mục tiêu đề ra, theo đề nghị của TTCN tại Văn bản số 08/CV-TTCN ngày 21/9/2023; quá trình triển khai, đề nghị TTCN thực hiện một số nội dung sau:

1. Chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về an ninh trật tự trên địa bàn và các quy định của pháp luật có liên quan trong thời gian thực hiện hoạt động khảo sát.

2. Thực hiện nghiêm túc quy định tại các Điều 53, 56, 60 Luật Lâm nghiệp năm 2017; các Điều 13, 22, 31 Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ và các văn bản pháp luật khác có liên quan; quá trình khảo sát, đặt bẫy ảnh tại thực địa cần đảm bảo không làm ảnh hưởng tiêu cực đến các cá thể Rùa

Hoàn Kiếm (nếu có) ngoài tự nhiên cũng như sinh cảnh sống của chúng; báo cáo kết quả khảo sát về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Kiểm lâm) để theo dõi, tổng hợp.

Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng đề nghị UBND huyện Yên Định quan tâm, hướng dẫn và chỉ đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị có liên quan hỗ trợ đoàn cán bộ của TTCN thực hiện các hoạt động, nội dung trong khuôn khổ chương trình theo đề nghị tại Văn bản số 08/CV-TTCN ngày 21/9/2023, đồng thời đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định của địa phương nơi thực hiện các hoạt động khảo sát.

Giao Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Thọ Xuân (đơn vị quản lý địa bàn huyện Yên Định) hỗ trợ và giám sát các hoạt động của đoàn khảo sát thuộc TTCN, đảm bảo việc thực hiện theo quy định của Luật Lâm nghiệp cũng như các quy định của pháp luật có liên quan.

Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa có ý kiến đề Trung tâm Công nghệ và Bảo tồn thiên nhiên tổ chức triển khai./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (b/cáo);
- UBND huyện Yên Định (p/hợp);
- Chi cục Kiểm lâm (t/hiện);
- Hạt Kiểm lâm huyện Thọ Xuân (t/hiện);
- Lưu: VT, KL.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Đức Thuận